



**ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี**  
**เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)**  
**ฉบับที่ 23**  
**การเปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี**

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 22 การปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4 – 31 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น

บัดนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 กำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ประกอบกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา การสอบคัดเลือก สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรเปิดสถานที่ และเพื่อมิให้การแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้เปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยทุกพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
2. ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไปจนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถวางแผนการเดินทาง และไม่พลาดการเรียนการสอนในสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาปฏิบัติการ
3. ให้จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยใน รายวิชาที่มีเฉพาะการบรรยาย ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% ส่วนรายวิชาที่มีการเรียน การสอนแบบสนทนา แลกเปลี่ยนความเห็น อภิปราย และอภิปรายร่วมกัน ให้สอนในชั้นเรียนได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ จำนวนนักศึกษาในห้องเรียนต้องเป็นไปตาม มาตรการความปลอดภัยต่อพื้นที่ และควรจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
4. ในรายวิชาที่จำเป็นต้องมีภาคปฏิบัติ หรือต้องมีการทดลอง คณะและภาควิชาอาจ พิจารณาให้จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเท่าที่จำเป็นในรายวิชานั้นได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด และต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุด
5. ให้ปรับรูปแบบการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานเป็นแบบผสมผสานทั้งการ ปฏิบัติจริงและออนไลน์ โดยให้มีการมอบหมายงาน (Assignment Based) หรือให้ทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือในลักษณะมอบหมายโครงการ (Project Based) และนัดประเมินหรือให้ข้อสังเกต

แก่นักศึกษาเป็นระยะๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยและผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรหรือข้อกำหนดของสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

6. ให้คณะและภาควิชาปรับวิธีการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยใช้รูปแบบออนไลน์ หรือการสอบในมหาวิทยาลัย หรือผสมผสานรูปแบบการวัดและการประเมินผล เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ การมอบหมายงาน การทำรายงาน หรือการทำข้อสอบทั้งในและนอกห้องสอบ โดยต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจนถึงขั้นตอน กระบวนการที่ปรับเปลี่ยนไป

7. ให้คณะ สำนัก และหน่วยงาน กำหนดสัดส่วนของบุคลากรในการเข้ามาทำงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยต่อการทำงานที่บ้าน (Work from Home) โดยให้บุคลากรเข้ามาทำงานในพื้นที่ไม่เกินร้อยละ 50 ของบุคลากรในหน่วยงาน

8. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาและบุคลากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือต้องเดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าว เข้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยให้แจ้งอาจารย์ผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชาทราบ และไม่ให้ถือว่าผู้นั้นขาดเรียนหรือขาดงาน โดยให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชาจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม หรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ทดแทน

9. ให้งดการจัดกิจกรรมนักศึกษา การออกกำลังกายภายในอาคาร และการออกกำลังกายที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสใกล้ชิด และให้งดการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิด ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ให้ขออนุญาตจากรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ พร้อมเสนอมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10. ให้กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน และสำนักงานหอพักนักศึกษา กำกับร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มทุกร้าน ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับร้านอาหาร ที่ออกโดยกรมอนามัย อย่างเคร่งครัด

11. หากนักศึกษาและบุคลากรมีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ หรือคาดว่าพบผู้ป่วย รวมถึงพบเหตุการณ์และการดำเนินการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้กรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์กรณี COVID-19 ภายใน มจร.” ที่ [bit.ly/Wereport](https://bit.ly/Wereport) และให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิในกรณีที่มีอาการของโรค

12. กรณีเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องสำหรับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย สั่งการได้ตามที่เห็นสมควร และรายงานให้อธิการบดีทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564



(รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์  
กรณี COVID-19 ภายใน มจร.